



UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

1, TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District,
Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 Registration

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

และความรับผิดชอบต่อสังคม (QSHE)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพองค์กรให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน QSHE ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
3. มุ่งเน้นการบริการจัดการความเสี่ยง ควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมกระบวนการทำงานและการบริการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ช่วงวางแผน โครงการ ช่วงดำเนินการ จนถึงสิ้นสุดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ทีชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085



4. ดำเนินกิจการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นโยบายฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและฝ่ายบริหารในทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างโดยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ในทุก ๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558



(นายกิตติ ชีวะเกตุ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร